

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันการรับสินบนของบุคคลในหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด

กิจกรรมโครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด เรื่องนโยบายต่อต้านและป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์อื่น	ข้าราชการ ลูกจ้างทุกประเภท ทุกคนในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รับทราบและปฏิบัติตาม	๖๔ คน	ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด เรื่องนโยบายต่อต้านและป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์อื่น ลงนามโดยสาธารณสุขอำเภอ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๖๖	-	
หนังสือแจ้งเวียน พร้อมเอกสารแนบ	รพ.สต. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด	๗ แห่ง	หนังสือแจ้งเวียน ที่ ๐๘๓๒/๒๒๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	-	
ประชุมชี้แจง ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด เรื่องนโยบายต่อต้านและป้องกันการรับสินบนและผลประโยชน์อื่น	ข้าราชการ ลูกจ้างทุกประเภท ทุกคนในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รับทราบและปฏิบัติตาม	๖๔ คน	วาระการประชุมประจำเดือน สสอ.สามร้อยยอด วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สสอ.สามร้อยยอด	-	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ข้าราชการ ลูกจ้างทุกประเภท ทุกคนในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ร่วมโครงการ	๖๔ คน	ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด	-	

กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
จัดตั้งกลุ่ม “ สร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด”	บุคลากรทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่มดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม	๖๔ คน	จัดตั้งกลุ่ม “สร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด” ลงนามและเป็นประธานกลุ่มโดยสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด	-	

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี ๒๕๖๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๑.	มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด มาตรการ ป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลต่างๆ	เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด	ไม่มีการทำความผิด	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ให้ ของขวัญ
๒.	มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิ สวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการเบิกจ่าย ยาตามสิทธิ สวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีการทำความผิด	ไม่พบการกระทำความผิด
๓.	มาตรการป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีการทำความผิด	ไม่พบการกระทำความผิด การ จัดซื้อจัดจ้าง
๔.	มาตรการป้องกันการรับ สินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด มาตรการ ป้องกันการรับ สินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด	ไม่มีการทำความผิด	ไม่พบการกระทำความผิด เกี่ยวกับการรับบริจาค

ลำดับ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
๕.	มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่อง การใช้รถของทางราชการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การจัดหาพัสดุ 	เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด	ไม่มีการทำความผิด	ไม่พบการกระทำผิด
๖.	มาตรการการรับของแถม <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด มาตรการการรับของแถม	เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามร้อยยอด	ไม่มีการทำความผิด	ไม่พบการกระทำผิดเรื่อง การรับของแถม

